



เจตจำนงสุจริต  
ของ นายอภิชาติ คำแดงดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชนและเพื่อนข้าราชการทุกคนว่าข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นบริหารราชการในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ดังนี้

วิสัยทัศน์ “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานงานชุมชนนำอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ ๑ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมด้านการศึกษา พื้นฟูอนุรักษ์ อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้

พันธกิจที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พันธกิจที่ ๗ พัฒนาระบบการทำงานของ อบต. ให้บริการดี มีความใสสะอาด โปร่งใสและตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น ข้าพเจ้าจะบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชน ข้าพเจ้าจะใส่ใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด จะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ใด ตลอดจนมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมรับผิดชอบผลการตัดสินใจและการบริหารของตนเอง และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท โดยจะไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย

(นายอภิชาติ คำแดงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ